



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที 11 - 17 เมษายน 2555

เกียดยาก 5 ชาตจับมือขายข้าว เอกชนชื้อจำกัดแต่ละประเทศต่างกัน

นางศรีรัตน์ รัฐภูพานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่ จากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่กัมพูชาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้หารือเรื่องที่จะจับมือกันระหว่างประเทศผู้ผลิตข้าวในอาเซียน 5 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย กัมพูชา เวียดนาม พม่า และลาว โดยนายกรัฐมนตรีสุนเซนใต้ให้ความสนใจที่จะสานต่อความร่วมมือด้านข้าว เนื่องจากปีนี้ กัมพูชาเป็นประธานอาเซียน แต่ขณะนี้ยังไม่มียรายละเอียดที่ชัดเจนว่ ความร่วมมือจะเป็นลักษณะใด แต่คาดว่าภายในปีนี้จะเห็นหน้าในการเริ่มความร่วมมือด้านข้าวในประเทศผู้ผลิตข้าว 5 ประเทศนี้ได้ เช่น ความร่วมมือด้านการพัฒนาการค้า การลงทุน โดยการเจรจาจะต้องตกลงกันในระดับสองประเทศก่อน ซึ่งเร็ว ๆ นี้จะมีการจัดการประชุมระดับทวิภาคี ทั้งลาว เขมร พม่า เวียดนาม

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่ ภาคเอกชนมองว่ ความร่วมมือระหว่างประเทศผู้ผลิตข้าว 5 ประเทศเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยาก และในอดีตที่ผ่านมาทางการเมืองมักจะมีการพูดเสมอ ๆ แต่ไม่มีอะไรต่อเนื่อง โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการขายข้าว เนื่องจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมแต่ละประเทศ ผู้ส่งออกข้าวในอาเซียนแตกต่างกันมาก เช่น เวียดนามมีข้อจำกัดตรงที่ไม่มีสถานที่ในการสต็อกข้าวเพียงพอ เหมือนกับไทย และอัตราดอกเบี้ยในประเทศสูงถึงกว่า 20% ทำให้เวียดนามไม่สามารถเก็บสต็อกข้าวไว้แล้วรอขายทีหลัง เพราะต้นทุนสูง ทำให้ถึงเวลาเวียดนามก็ต้องขายข้าวออกมาในราคาต่ำ ในขณะที่ไทยมีสถานที่เก็บข้าวเพียงพอ และรัฐบาลก็มีงบประมาณพอที่จะซื้อข้าวเข้ามาในสต็อกรัฐบาล ด้วยต้นทุนการผลิตที่ไม่เท่ากันจึงทำให้ความร่วมมือเกิดขึ้นได้ยาก นอกจากนี้ไทยยังมีเรื่องความไม่แน่นอนของนโยบายทางการเมืองสูง เนื่องจากเมื่อมีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีแต่ละครั้งนโยบายก็เปลี่ยนทำให้ประเทศอื่นๆ ที่จะมาร่วมมือไม่มั่นใจ

สำหรับสถานการณ์ส่งออกข้าวของไทยในเดือนเม.ย. นี้คาดว่าส่งออกได้ประมาณ 540,000-550,000 ตัน เนื่องจากการส่งออกข้าวหนึ่งไปไนจีเรียยังมีจำนวนมากจากการที่อินเดียไม่สามารถส่งข้าวได้ทัน ทำให้ผู้นำเข้าไนจีเรียหันมาสั่งซื้อข้าวจากไทยแทน ก่อนที่รัฐบาลไนจีเรียจะปรับเพิ่มภาษีนำเข้าข้าวหนึ่งในเดือนมิ.ย. แต่เชื่อว่าในช่วงเดือนพ.ค. การส่งออกข้าวไทยจะกลับมาเจียบบอีก เพราะการส่งออกข้าวหนึ่งที่ลดลง จึงคาดว่าแนวโน้มการส่งออกข้าวในเดือนพ.ค. เป็นต้นไปน่าจะลดลงเฉลี่ยที่ 400,000-450,000 ตันต่อเดือน เนื่องจากเวียดนามและอินเดียยังส่งออกข้าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลผลิตข้าว ปีนี้ออกมาดีมาก

ส่วนราคาข้าวของไทยยังสูงกว่าเวียดนามประมาณตันละ 80-100 เหรียญสหรัฐต่อตัน ทำให้โอกาสการขายข้าวของไทยยังยากลำบาก เช่น ข้าวขาว 5% ของไทยราคาตันละ 540 เหรียญสหรัฐ, เวียดนาม 430 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือข้าวขาว 15% ของไทยราคาตันละ 520 เหรียญสหรัฐ, เวียดนาม 410 เหรียญ และอินเดีย 430 เหรียญสหรัฐ ดังนั้น โอกาสที่ไทยจะเสียแชมป์ผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งก็มีค่อนข้างมาก

ที่มา ข่าวสด

จีนยึดเมล็ดพันธุ์ข้าวอาเซียน

นายวิชัย พูนพิริยะทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวครบวงจร กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่ จากการที่รัฐบาลไทยมีนโยบายห้ามนำเข้า และห้ามส่งออกข้าวเปลือกไปต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้กระทบต่อเกษตรกรในประเทศ แต่อีกด้านหนึ่งทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสในการส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก ซึ่งอาเซียนถือเป็นตลาดใหญ่สำหรับธุรกิจนี้ ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านทั้ง

เวียดนาม พม่า ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไม่มีการห้ามนำเข้าเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกจากต่างประเทศแต่อย่างใด

จากเหตุผลดังกล่าว ส่งผลให้เวลาปีภาคเอกชนของจีนนับร้อยบริษัท โดยการสนับสนุนของรัฐบาลจีน ทั้งเงินอุดหนุน เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวลูกผสม(ข้าวไฮบริด)นับร้อยพันธุ์ในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา เป้าหมายหลักเพื่อให้มีข้าวบริโภคเพียงพอในประเทศ และเพื่อส่งออก ล่าสุดบริษัทเอกชนของจีนหลายบริษัทได้เข้าไปตั้งสำนักงานขายรวมถึงตั้งตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง แล้วทั้งในเวียดนาม พม่า อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ซึ่งเท่าที่ ได้รับรายงานจากเวียดนาม เมล็ดพันธุ์ข้าวจีนให้ผลผลิตสูงถึง 2,000 กก.หรือ 2 ตันต่อไร่ และสามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวพันธุ์ลูกผสมของจีนในเวียดนามได้แล้วเป็นแสนไร่

"รัฐบาลเวียดนามเขามีนโยบายส่งเสริมปลูกข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตในการส่งออก ส่วนพม่าเขาก็มีนโยบายใช้เทคโนโลยี และข้าวพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าวและเพิ่มผลผลิตในประเทศ โดยให้เอาพันธุ์ลูกผสมไปปลูกได้ ซึ่งเขาก็อยากได้พันธุ์ข้าวลูกผสมจากไทย แต่ไทยไม่มีนโยบายส่งออกข้าวเปลือก นอกจากนี้รัฐบาลพม่ายังได้ให้การสนับสนุนบริษัทเอกชนพม่าที่มีฐานะทางการเงินดี และมีธุรกิจที่แข็งแกร่งในการพัฒนาการปลูกข้าวเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น โดยพม่ามีเป้าหมายเพิ่มการส่งออกข้าวในปีนี้อีกเท่าตัว(ปี 2554 พม่าส่งออกข้าว 7 แสนตัน ปีนี้ตั้งเป้า 1.5 ล้านตัน) และเพิ่มมากขึ้นในอนาคต" นายวิชัยกล่าวและว่า

นอกจากจีนจะส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกลูกผสมไปตีตลาดหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้ว ล่าสุดภาคเอกชนของจีนโดยการสนับสนุนของรัฐบาลจีน ยังได้เข้าไปเช่าพื้นที่ในลาว กัมพูชา และพม่า ทั้งในรูปแบบการลงทุนเอง 100% รวมถึงการร่วมทุนกับคนในพื้นที่เพื่อปลูกข้าว ซึ่งในประเทศเหล่านี้สามารถเช่าพื้นที่ได้ระยะยาว หรือมีหลายเงื่อนไขตามที่ตกลงกัน โดยจีนมีเป้าหมายทั้งทำตลาดข้าวในประเทศข้างต้น ส่งกลับไปจีน หรือส่งออกไปประเทศที่สาม อีกทั้งจีนยังได้ไปลงทุนปลูกข้าวในหลายประเทศของทวีปแอฟริกา เพื่อเป็นทั้งตลาด และแหล่งวัตถุดิบ ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี

จากสัญญาณต่าง ๆ ข้างต้นทุกประเทศที่กล่าวมาในอนาคตจะเป็นคู่แข่งและแย่งตลาดส่งออกข้าวไทยในตลาดโลกได้มากขึ้น ดังนั้นสิ่งที่ประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการคือ การคิดค้นข้าวพันธุ์ดี และให้ผลผลิตต่อไร่สูง และขายได้ราคาสูงออกมาแข่งขัน ซึ่งในส่วนของเครือซีพีล่าสุดได้มีการพัฒนาข้าวพันธุ์ลูกผสม 111 ออกจำหน่ายในตลาดในฤดูกาลผลิตข้าวนาปรัง 2555 นี้ มีเป้าหมายผลผลิตเฉลี่ยอย่างต่ำ 1,000 กก.หรือ 1 ตันต่อไร่ ซึ่งข้าวพันธุ์นี้มีอัตราสูง ต้นแข็งแรง ใส่ปุ๋ยไม่มาก ใช้ปริมาณน้ำในการหว่านเพียง 1 ถู/15 กก.ต่อไร่ จากปกติเกษตรกรจะใช้ข้าวเปลือกในการหว่านประมาณ 25 กก.ต่อไร่ ล่าสุดได้จัดแคมเปญแชมป์ชาวนามีอาชีพวางเป้าหมายแชมป์ต้องปลูกข้าว ให้ได้ 1.5 ตันต่อไร่ ซึ่งจะได้รับประกาศนียบัตร และทองคำ 1 บาท โดยวางเป้าหมายใช้เมล็ดพันธุ์ 111 ให้ได้ 1 ล้านไร่ทั่วประเทศ

"ธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงไก่ หมู เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด และอาหารแปรรูปของซีพีถือเป็นผู้นำในอาเซียน แต่ในธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว เราต้องเร่งพัฒนาสายพันธุ์ในประเทศให้ดี และเน้นตลาดในประเทศเป็นหลัก เพราะถ้ามียอดตลาดที่ใหญ่ แต่หากรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายให้ส่งออกได้ เราก็พร้อมที่จะแข่งขัน"

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

ทำข้าวเข้าร่วมโครงการจำหน่าย

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าจากการที่กระทรวงพาณิชย์ได้ผ่อนปรนให้ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ หรือทำข้าวที่อยู่ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน เข้าร่วมโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกได้ตั้งแต่ฤดูกาลผลิตนาปี 2554/55 และนาปรังปี 2555 จากเดิมให้เข้าร่วมโครงการได้เฉพาะผู้ประกอบการโรงสีเท่านั้น โดยทำข้าวที่จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการรับจำหน่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข อาทิ มีเครื่องชั่งน้ำหนักข้าวเปลือก เครื่องวัด

ความชื้น กล้องวงจรปิด เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว เป็นต้น โดยให้คณะกรรมการนโยบายข้าวระดับจังหวัด (กชช. จังหวัด) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

สาเหตุที่ผ่อนผันให้ทำข้าวเข้าร่วมโครงการรับจำนำ เพราะได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการ เนื่องจากตั้งแต่รัฐบาลดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกทั้งนาปีและนาปรังราคาสูงกว่าท้องตลาดต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายปี โดยมีผู้ประกอบการโรงสีเข้าร่วมโครงการเพื่อรับจ้างสีแปรข้าวเปลือกเป็นข้าวสารให้กับรัฐบาล ทำให้โรงสีไม่ต้องออกมารับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนา ซึ่งปกติชาวนาจะนำข้าวเปลือกมาขายให้กับโรงสีโดยผ่านท่าข้าว โดยมีโรงสีมาแข่งขันเสนอราคาซื้อ แต่โครงการรับจำนำชาวนาจะนำข้าวเปลือกส่งตรงถึงโรงสี จึงทำให้ท่าข้าวไม่มีธุรกิจทำ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดต่อเนื่องกันมาหลายปี จนหลายรายเลิกกิจการไป และหลายรายต้องพลิกผันตัวเองจากเจ้าของท่าข้าวมาเป็นเจ้าของโรงสี เพื่อจะได้ดำเนินธุรกิจต่อ

"เจ้าของท่าข้าวมาร้องเรียนว่ารัฐบาลควรจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท่าข้าวเข้าร่วมโครงการได้เช่นเดียวกับโรงสี แต่การสีแปรข้าวสารส่งมอบให้กับโรงสีเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อท่าข้าวจะได้มีรายได้อย่างน้อยคือรายได้จากค่าตักข้าวขึ้นรถและค่าขนน้ำหนักข้าวตันละ 80 บาท ทางคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) จึงได้ผ่อนผันมาตั้งแต่ฤดูการผลิตนาปี 2554/55 แต่ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กชช. จังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นผู้พิจารณา ความพร้อมของท่าข้าวแต่ละแห่งก่อนอนุมัติ" แหล่งข่าวกล่าวและว่า

ขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ได้เล็งเห็นความสำคัญของตลาดกลางๆ เพราะอดีตตลาดกลางข้าวและพืชไร่มีความสำคัญต่อเกษตรกรมาก เป็นศูนย์รวมซื้อขายสินค้าเกษตรระหว่างพ่อค้ากับเกษตรกร จึงต้องการจะฟื้นฟูธุรกิจตลาดกลางๆขึ้นมา แต่เนื่องจากยังมีจุดที่ต้องผ่อนปรนอีกมากคือรัฐบาลต้องรับมอบข้าวเปลือกด้วย โดยให้ตลาดกลางๆเก็บข้าวเปลือกไว้สีเป็นข้าวหนึ่งยามที่ตลาดต่างประเทศมีความต้องการข้าวหนึ่งมาก แต่ปัจจุบันโครงการรับจำนำยังรับมอบเฉพาะข้าวสาร จึงทำให้การเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของท่าข้าวไม่ราบรื่นเท่าที่ควร

อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นคือคณะกรรมการกชช. จังหวัด หลายจังหวัดได้รับแรงกดดันจากนักการเมืองให้กชช. จังหวัดอนุมัติให้ท่าข้าวของเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นตลาดกลางๆกับกรมการค้าภายในให้เข้าร่วมโครงการได้ด้วย ทำให้หลายจังหวัดต้องอนุมัติให้ท่าข้าวเอกชนเข้าร่วมโครงการ บางจังหวัดท่าข้าวที่ได้รับอนุมัติแทบจะไม่มีรายได้อะไรเลยกับกรมการค้าภายในเลย ซึ่งถือว่าผิดหลักการผ่อนปรน

ด้านแหล่งข่าววงการค้าข้าวหลายจังหวัด กล่าวในทิศทางที่สอดคล้องกันว่าในแต่ละจังหวัดเป็นที่รับรู้กันว่าท่าข้าวบางแห่งเป็นแหล่งสวมสิทธิ์ชาวนาในการรับจำนำข้าวเปลือก เพราะฉะนั้นหากอนุญาตให้ท่าข้าวเข้าร่วมโครงการรับจำนำได้อย่างถูกต้อง มีความหวังว่าการสวมสิทธิ์ชาวนาจะทำการหนักขึ้น จึงอยากให้กระทรวงพาณิชย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือหน่วยตรวจสอบทุกหน่วยได้ติดตามใกล้ชิดด้วย

นางวาสนา อัครานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือก้านทอง จำกัด อดีตท่าข้าวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กล่าวว่านับตั้งแต่รัฐบาลดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ในรูปแบบข้าวเปลือกจากชาวนาส่งตรงถึงโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ และรับจำนำราคาสูงกว่าท้องตลาด จึงทำให้มีชาวนานำข้าวเปลือกมาขายผ่านท่าข้าวน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลย ท่าข้าวหลายแห่งต้องเลิกกิจการไป ในส่วนท่าข้าวก้านทอง ซึ่งเป็นท่าข้าวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ได้ลดบทบาทลงไปมากแล้ว หลังจากรัฐบาลมีนโยบายผ่อนผันให้ท่าข้าวรับจำนำข้าวได้ ท่าข้าวก้านทองไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-12 เม.ย. 2555 มีจำนวน 240,571 ตัน มูลค่า 104.619 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 12 เม.ย. 2555 มีจำนวนรวม 1.328 ล้านตัน มูลค่า 634.338 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณลดลง 38% และมูลค่าลดลง 37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 2.139 ล้านตัน มูลค่า 1.02 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

สมาคมอาหาร ระบุว่าขณะนี้ผู้ส่งออกได้ทำสัญญาขายข้าวไปแล้วประมาณ 3.6 ล้านตัน และมีสต็อกข้าวอยู่ประมาณ 1 ล้านตัน โดยที่คาดว่าในช่วงไตรมาสที่ 2 จะมีการส่งมอบข้าวประมาณ 2 ล้านตัน โดยในเดือน เม.ย. จะส่งออกประมาณ 650,000 ตัน

สถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามปรับตัวขึ้น จากปัจจัยความต้องการข้าวจากประเทศจีนและฟิลิปปินส์ โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 440-450 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เพิ่มขึ้นจาก 435-445 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ระดับ 405-425 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เพิ่มขึ้นจาก 390-405 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 6 เม.ย. ที่ผ่านมา สมาคมอาหารได้ประกาศปรับราคาส่งออกข้าวขั้นต่ำ (The minimum export price) สำหรับข้าวขาว 5% ขึ้นมาอยู่ที่ 450 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB จากเดิม 425 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB และข้าวขาว 25% ขึ้นมาอยู่ที่ 425 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB จากเดิม 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. เป็นต้นไป (ราคาดังกล่าวเป็นราคาสำหรับข้าวบรรจุถุง 50 ก.ก.)

วงการค้าระบุว่า การปรับเพิ่มราคาในครั้งนี้เพื่อทดสอบแรงซื้อจากฟิลิปปินส์ หลังจากที่เมื่อเดือนที่แล้วได้มีการขายข้าวให้ฟิลิปปินส์ไปแล้ว 500,000 ตัน ซึ่งในขณะนี้ได้เริ่มมีการส่งมอบข้าวขาว 5% แล้วประมาณ 80,000 ตัน ในขณะที่ผู้ส่งออกเวียดนามก็ยังคงขายข้าวให้แก่ผู้ซื้อจากจีนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะมีการขายไปแล้วประมาณ 770,000 ตัน ขณะที่การส่งออกไปทางแนวชายแดนภาคเหนือของประเทศที่ติดกับประเทศจีนก็คาดว่าจะมีประมาณ 500,000 ตัน

ส่วนโครงการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรนั้น ณ วันที่ 6 เม.ย. บริษัทส่งออกที่เป็นสมาชิกของสมาคมได้รับซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้ตามโครงการของรัฐบาลแล้วประมาณ 700,000 ตันข้าวสาร จากเป้าหมาย 1 ล้านตันข้าวสาร และคาดว่าจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 15 เม.ย. นี้ก่อนกำหนดเดิมที่กำหนดสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย.

ที่มา Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร (Agriculture Secretary) ระบุว่า ในไตรมาสแรกของปีหน้าฟิลิปปินส์อาจจะสามารถส่งออกข้าวไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนได้หากไม่มีเหตุขัดข้องเกิดขึ้น พร้อมทั้งคาดหวังว่าต่อไปฟิลิปปินส์อาจจะไม่จำเป็นต้องนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะหันมาพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศแทน ซึ่งรัฐบาลจะมุ่งเน้นการส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวในประเทศ เช่น การเพิ่มพื้นที่ที่มีระบบชลประทานอย่างเพียงพอ

ผู้แทนกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ (Department of Agriculture) คาดว่า ฟิลิปปินส์จะสามารถลงนามในบันทึกความเข้าใจ (memorandum of agreement) เกี่ยวกับการจัดหาข้าวกับรัฐบาลกัมพูชาได้ภายใน 2 เดือนนี้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการคาดหมายว่าจะมีการลงนามระหว่างกันในช่วงของการประชุมอาเซียนซัมมิต (The Association of Southeast Asian Nations summit) ที่กรุงพนมเปญเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา แต่เนื่องจากติดขัดในประเด็นของขั้นตอนสุดท้ายที่ยังไม่มีข้อสรุปจึงต้องเลื่อนการลงนามออกไปก่อน

นอกจากนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) ได้แจ้งไปยังประเทศเวียดนามและไทยว่าฟิลิปปินส์มีความต้องการจัดหาข้าวในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลจำนวน 120,000 ตัน

ที่มา Riceonline.com

อินโดนีเซีย

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงจาการ์ตรายงานว่า อินโดนีเซียได้ประมาณการว่า ในปี พ.ศ.2555 Bulog อาจพิจารณานำเข้าข้าวจากต่างประเทศจำนวน 2.25 ล้านตัน เนื่องจาก Bulog ไม่สามารถสำรองข้าวภายในประเทศได้ถึง 4.5 ล้านตัน ในปี พ.ศ.2555 จึงจำเป็นต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศประมาณ 2.25 ล้านตัน เพราะ Bulog สามารถจัดซื้อข้าวภายในประเทศได้เพียง 1.8-2.5 ล้านตัน หรือประมาณ 40 -50% ของปริมาณข้าวสำรอง ในขณะที่ Bulog จำเป็นที่จะต้องสำรองข้าวในปีนี้อีกจำนวน 4.5 ล้านตันเพื่อรักษาระดับราคาข้าวภายในประเทศ รวมทั้งการสำรองข้าวเพื่อสนับสนุนโครงการช่วยเหลือคนยากจนภายในประเทศอินโดนีเซีย

ทั้งนี้ สาเหตุที่ Bulog ไม่สามารถจัดซื้อข้าวภายในประเทศเพื่อเป็นการสำรองข้าวให้ถึงจำนวน 3.15 ล้านตัน หรือประมาณ 70% ของปริมาณข้าวสำรอง เนื่องจากราคาข้าวภายในประเทศมีราคาสูงขึ้นทำให้ Bulog ไม่สามารถแข่งขันซื้อข้าวภายในประเทศได้ ถึงแม้ว่าผลผลิตข้าวภายในประเทศในปี 2555 จะมีผลผลิตดีกว่าผลผลิตในปี 2554 แต่ปริมาณข้าวที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นในปี 2555 ไม่สามารถทำให้ราคาข้าวในประเทศต่ำลงได้ เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น โดยที่ราคาข้าวเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 สำหรับข้าวคุณภาพปานกลางมีราคา 8,064 รูเปียห์/กิโลกรัม (28.29 บาท/กิโลกรัม) ซึ่งมีราคาสูงกว่าข้าวในเดือนมกราคม 2555 ที่มีราคา 7,970 รูเปียห์/กิโลกรัม (27.96 บาท/กิโลกรัม) ดังนั้น คาดว่าในปี 2555 นี้ Bulog คงจะมีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ เป็นจำนวน 2.25 ล้านตัน

ที่มา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า อินเดียมีสต็อกธัญพืช ณ วันที่ 1 เม.ย. จำนวน 53.4 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 21% (44.3 ล้านตัน) มากกว่าสต็อกขั้นต่ำที่กำหนดไว้ที่ 21.2 ล้านตัน

อินเดียมีสต็อกข้าว ณ วันที่ 1 เม.ย. จำนวน 33.35 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 16% (28.82 ล้านตัน) และเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.5% ขณะที่สต็อกข้าวสาลีมีจำนวน 19.95 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (15.4 ล้านตัน) ขณะที่โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2011/12 สามารถจัดหาข้าวได้แล้ว 29.54 ล้านตัน

มีรายงานว่า อินเดียได้เริ่มส่งออกข้าวบาสมาดิไปยังประเทศอิหร่านตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา หลังจากที่อนุญาตให้อิหร่านสามารถชำระเงินค่าข้าวเป็นเงินสกุลรูปีได้ ซึ่งการส่งออกโดยตรงจากอินเดียไปยังอิหร่านนี้ ทำให้ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดลงและข้าวบาสมาดิของอินเดียสามารถแข่งขันได้มากขึ้น

ทั้งนี้ ในแต่ละปีอินเดียส่งออกข้าวไปอิหร่านประมาณ 1 ล้านตัน โดยผ่านเทรดเดอร์ในดูไบ

ที่มา Riceonline.com

ปากีสถาน

คณะผู้แทนสมาคมผู้ส่งออกข้าวปากีสถาน (The Rice Exporters Association of Pakistan; REAP) ได้เดินทางเยือนอินเดียเพื่อเจรจาซื้อเครื่องจักรผลิตน้ำมันรำข้าว และเครื่องจักรผลิตข้าวหนึ่ง (rice bran oil and steaming plants) จากอินเดียเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของปากีสถาน

ที่มา Riceonline.com

อิรัก

คณะกรรมการรัฐพีซีอิรัก (The Iraqi Grain Board) ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวบาสมาดิจากอินเดียและปากีสถานจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในการประมูลวันที่ 10 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อข้าวบาสมาดิจากอินเดียจำนวน 53,000 ตัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการรัฐพีซียังได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวบาสมาดิจากอินเดียและปากีสถานจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 22 เม.ย. อีกครั้ง โดยข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 26 เม.ย. ศกนี้

ที่มา [The Iraqi Grain Board](#)

กาตาร์

ประเทศกาตาร์ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวบาสมาดิจากอินเดีย (double-polished Indian basmati rice) จำนวน 240,000 ตัน โดยกำหนดวันสิ้นสุดในการยื่นข้อเสนอในวันที่ 7 พ.ค. ศกนี้

ก่อนหน้านี้ประเทศกาตาร์ได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวบาสมาดิจากอินเดีย (double-polished Indian basmati rice) จำนวน 12,000 ตัน มาแล้วครั้งหนึ่ง โดยกำหนดวันสิ้นสุดในการยื่นข้อเสนอในวันที่ 30 พ.ค. ศกนี้

ที่มา [Riceonline.com](#)

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน "RICE: WORLD MARKETS AND TRADE" ประจำปีเดือนเมษายน 2555 โดยได้ประมาณการว่าผลผลิตข้าวของโลกปี 2554/55 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 463.68 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 450.1 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2553/54 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่อินเดียคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากหลังจากที่ปีการผลิตก่อนประสบภาวะภัยแล้ง โดยคาดว่าปี 2554/55 จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ถึง 102.75 ล้านตันข้าวสาร ส่วนที่ประเทศจีนคาดว่าจะเพิ่มเป็น 140.5 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่เดียวกันก็คาดว่าประเทศบังกลาเทศ ปากีสถาน อินโดนีเซีย อียิปต์ พม่า กัมพูชา ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2554/55 คาดว่าจะมีผลผลิต 20.46 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศสหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และบราซิล

ทางด้านกรบริโภคข้าวนั้น คาดว่าในปี 2554/55 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 458.76 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2553/54 ที่มีจำนวน 449.06 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 98.36 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2553/54 เป็น 103.28 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2554/55 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้น คาดว่าสต็อกจะเพิ่มขึ้นเป็น 9.37 ล้านตันข้าวสาร จากประมาณการในปี 2553/54 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 5.62 ล้านตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2555 จะมีปริมาณ 34.02 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากจำนวน 36.05 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2554 โดยคาดว่าอินโดนีเซียจะนำเข้าลดลงเหลือ 1.95 ล้านตัน จากที่ในปี 2554 มีการนำเข้าสูงถึง 3.09 ล้านตัน ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่นำเข้าประมาณ 1.2 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 2.2 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนที่นำเข้า 2.55 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียจำนวน 1.15 ล้านตัน อิหร่านจำนวน 1.55 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนที่นำเข้า 1.8 ล้านตัน อิรักจำนวน 1.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนที่นำเข้า 1.04 ล้านตัน มาเลเซียจำนวน 1.09 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนที่นำเข้า 1.07 ล้านตัน

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น คาดว่าในปี 2555 ประเทศไทยจะส่งออกลดลงเหลือเพียง 6.5 ล้านตัน จากปี 2554 ที่ปริมาณส่งออกสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 10.65 ล้านตัน ในขณะที่คาดว่าเวียดนามจะส่งออก 7 ล้านตัน เท่ากับปี 2554 ที่ส่งออก 7 ล้านตัน ซึ่งนับเป็นสถิติที่สูงเป็นประวัติการณ์เช่นเดียวกับไทย ส่วนอินเดียคาดว่าจะส่งออกได้ถึง

7 ล้านตัน ขณะที่คาดว่าปากีสถานจะส่งออก 3.75 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.1 ล้านตัน ในขณะเดียวกันก็คาดว่าประเทศกัมพูชาจะส่งออก 1.0 ล้านตัน พม่าคาดว่าจะส่งออก 0.6 ล้านตัน อุรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.85 ล้านตัน และบราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.63 ล้านตัน

ที่มา USDA

